

## HỒNG VỀ 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI

Thành phố Hồ Chí Minh ra sức thi đua, lập thành tích,  
vì cả nước, cùng cả nước xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội,  
**hướng về Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội**

**TRƯỜNG THỎ HIỂM (\*)**



*Ngày khai mạc Năm lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội ở ôc tởi chớc trong thờ vớo sớng 1/10/2010 tởi vớon hỏo tởng nỏi Lý Thỏi Tôi (Nguồn: dddn.com.vn)*

**T**rong những ngày này, cả nước đang long trọng tổ chức các sự kiện chào mừng Năm lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đây là một sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa trọng đại trong lịch sử nước nhà. Năm lễ

không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa - lịch sử của riêng Thủ đô mà còn cả những giá trị văn hóa - lịch sử của cả dân tộc và Tổ quốc; là dịp biểu thị tình cảm cao đẹp và niềm nghĩa uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam nói với tổ tiên và các thế hệ cha ông, để giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau. Sự kiện trọng đại này

(\*) PGS.TS Hiếu Trường Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

cơ nghiệp hóa sâu sắc trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước, tiếp thêm sức mạnh, trí tuệ và niềm tin của dân tộc ta về truyền thống lịch sử vẻ vang dòng nước và giới nước của dân tộc cũng nhờ niềm tin hào về thười ngoài hung của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói với mọi người chung ta.

Thanh phố Hoà Chí Minh – thanh phố Anh hùng, với truyền thống yêu nước nồng nàn, trong các năm qua đã nỗ lực, phấn đấu vì cái nước, cùng cái nước ra sức xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, hướng về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Trong suốt 35 năm qua, thanh phố Hoà Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất nước và trí quan trọng và đóng góp lớn cho cái nước. Thanh phố cũng là trung tâm tài chính lớn, là nơi tập trung nhiều ngân hàng thông mại lớn; là nơi mà thủ tướng chống khoán nhà tiên tại Việt Nam nước thanh lập, thu hút số vốn lớn các công ty niêm yết tại sở giao dịch chống khoán. Qua đời thanh phố là nhà phòng có huy vọng cao nhất nước, chiếm 40% tổng nguồn vốn huy vọng của cái nước, dịch vụ và công nghiệp chiếm tỷ trọng cao, khoảng 30% của cái nước,... Hiện GDP của thanh phố chiếm 20% GDP của cái nước, tốc độ tăng trưởng GDP của thanh phố trong các năm qua thường cao gấp 1,5 lần so với mức tăng trưởng GDP của cái nước. Niềm qua những con số ấn tượng này nên thấy thanh phố luôn là nơi nên bắt đầu, thử nghiệm và khẳng định hiệu quả của công cuộc đổi mới.

Nói nên thanh phố Hoà Chí Minh có thể nhắc ngay nên tính năng vọng, sáng tạo nước và dùng hiệu quả trong nền kinh tế thủ tướng có sẵn quản lý của Nhà nước theo hình hướng xã hội chủ nghĩa. Niềm hình đời là những kế hoạch 3 phần A, B, C, 3 lợi ích, khoán sản phẩm trong công nghiệp, nông nghiệp và xuất khẩu trực tiếp những năm cuối thập kỷ 70 và 80 của thế kỷ trước khi đất nước và thanh phố bắt đầu đổi mới. Gần đây, trong hai năm 2008, 2009 khi thế giới bị khủng hoảng tại chính và suy thoái kinh tế thì thanh phố đã kịp thời tham gia chương trình kích cầu nhà và tiêu dùng của Chính phủ với tổng số vốn vay nước hoá trị lãi suất là 10.372 tỷ đồng. Thời thanh phố cũng đã ban hành Chương trình kích cầu thông qua nhà và của thanh phố (tính nên nay nhà có 67 đời an nước xem xét, quyết định cho vay với tổng vốn nhà và là 5.864

tỷ đồng, tổng số vốn nước hoá trị lãi vay 2.862 tỷ đồng)<sup>(1)</sup>.

Chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao với hàng loạt Hội chợ nước tại các tỉnh thành trên cái nước và xuất khẩu sang nước bạn Campuchia, đã góp phần vào vọng nhân dân ủng hộ đời hàng Việt Nam, có thể xem đây là tiền thân của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thanh phố đã tổ chức chương trình Hàng Việt và vọng thời với nhiều chuyên bán hàng lâu vọng nên vùng sâu, vùng xa, khu chế xuất, khu công nghiệp,... nhà thông hiệu Việt nên gần với người dân, lực lượng công nhân hơn. Bên cạnh đời thanh phố Hoà Chí Minh nhà chủ vọng liên kết, hợp tác với các nhà phòng nên cùng góp sức nâng giá trị và uy tín thông hiệu hàng Việt.

Cùng với chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao, thanh phố tiếp tục nên ra nhiều chương trình nhà vọng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và nhu cầu của người dân nhà: Chương trình bình ổn giá và các dịp Tết có truyền với số khuyến khích và hoá trị doanh nghiệp chủ lực vay vốn với lãi suất ưu đãi, tham gia đời trở và bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu từ những năm 2006 nên nay với hệ thống phần phố bán buôn và bán lẻ rộng khắp (trên nhà bán thanh phố có 248 đời các loại, 108 siêu thị, 28 trung tâm thông mại, trên 2.100 đời hàng và minh, tiên đời tham gia chương trình bình ổn giá); Chương trình bình ổn thủ tướng các mặt hàng phục vụ khai giảng năm học 2010 - 2011 với tổng vốn ngân sách cho đời khoảng tính lãi là 34 tỷ đồng.

Chương trình Tháng khuyến mại hàng năm cũng bắt đầu từ thanh phố với mô hình khuyến khích doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ và du lịch cùng tham gia. Nay, các mô hình này nên nhà chống minh nước mức đời thanh công và nên

(1) 67 đời an nước hoá trị lãi vay, trong đời lĩnh vực công nghiệp có 25 đời an (tổng vốn nhà và 2.993 tỷ đồng; phần vốn nhà và nước hoá trị lãi vay là 1.594 tỷ đồng); lĩnh vực nhà và 03 đời an (tổng vốn nhà và 98 tỷ đồng; phần vốn nhà và nước hoá trị lãi vay là 75 tỷ đồng); lĩnh vực giao dịch nhà và 08 đời an (tổng vốn nhà và 1.576 tỷ đồng; phần vốn nhà và nước hoá trị lãi vay là 449 tỷ đồng); lĩnh vực y tế 26 đời an (tổng vốn nhà và 1.120 tỷ đồng; phần vốn nhà và nước hoá trị lãi vay là 837 tỷ đồng; lĩnh vực xã hội và chất thải 05 đời an (tổng vốn nhà và 76 tỷ đồng; phần vốn nhà và nước hoá trị lãi vay là 42 tỷ đồng)

rong nên các tầng thành khác trên cái nòng.

Thanh phố cũng tạo ra nhiều mô hình trong việc thực hiện xã hội hoá trên các lĩnh vực y tế gia đình, văn hoá, xã hội... Các cuộc văn nghệ xã hội giải thích, xây dựng như tình nghĩa, như tình thông, cái cách hành chính, thực hiện mục tiêu 3 giảm... là những niềm sáng của thanh phố

Trong các năm qua, thanh phố đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt Chương trình Xã hội giải thích. Nòng triển khai từ năm 1992, đã trải qua 2 giai đoạn (giai đoạn 1: 1992-2003; giai đoạn 2: 2004 - 2008), với 6 lần liên tục nâng mức chuẩn nghe cho phù hợp với nhiều kiến phát triển kinh tế - xã hội của thanh phố. Chương trình đã trở tiếp hoạt động, chăm lo cho hơn 200.000 hộ dân tới vốn lãi thoát nợ, giảm nghe (gồm 127.856 hộ trong giai đoạn 1 và 75.818 hộ trong giai đoạn 2), nên cuối năm 2008, số hộ nghe còn 2.754 hộ chiếm tỷ lệ 0,3% hộ dân. Thanh phố đã hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghe theo chuẩn nghe giai đoạn 2 (thu nhập 6 triệu đồng/người/năm) sớm trước thời hạn 2 năm so với Nghị quyết Hội đồng Thành phố lần VIII. Hiện nay, thanh phố đã chuyển sang giai đoạn 3 (2009-2015) nâng mức thu nhập hộ nghe theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm, đổi kiến nên cuối năm 2010 giảm tỷ lệ hộ nghe theo tiêu chí môi xuống còn 6,6%.

Hoạt động y tế trên địa bàn thanh phố trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể ngay cả thể hiện rõ vai trò trung tâm Y tế của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Nam bộ. Hệ thống y tế của thanh phố trong thời gian qua ngày càng phát triển, huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân thanh phố cũng nhờ bệnh nhân từ các tầng khác chuyển đến. Các chương trình chăm sóc sức khỏe công nhân trên địa bàn thanh phố hoạt động có hiệu quả năm nào việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công tác xã hội hoá ngành y tế thu được những kết quả tích cực với việc ra đời hàng loạt bệnh viện chuyên khoa, nhà khoa, phòng khám chuyên khoa, nhà khoa tổ nhân trong nòng hoặc coi vốn đầu tư nòng ngoài. Hệ thống

y tế tổ nhân phát triển mạnh mẽ lại nhiều loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng về chăm sóc sức khỏe của nhân dân, góp phần làm giảm tải tại các bệnh viện công lập.

Trong các năm qua, cơ sở hạ tầng của thanh phố đã có nhiều thay đổi tích cực; nhiều công trình trọng điểm nòng đã và đang được đầu tư xây dựng như góp phần giải quyết tình trạng ứ đọng giao thông, giảm ngập nòng, góp phần thực hiện tăng trưởng kinh tế Chung ta coi thể nên lên một số công trình nổi bật như: Nhà máy Nước Tây; tuyến đường Bắc Nam; cầu Phú Mỹ cầu ven biển Thủ Thiêm. Thanh phố đang tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng nhanh chóng nhiều công trình giao thông trọng điểm của thanh phố như đường xa lộ Hà Nội và cầu Sài Gòn 2, đường vành đai 2 phía Tây (đoạn từ nút giao An Lạc đến đường Nguyễn Văn Linh), xây dựng các nút giao khác tầng đường Xuyên Á đổi tên đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài, môi trường nòng liên tục 25B, các tuyến tàu biển ngầm và trên cao...

Trong các năm tới, sẽ tiếp tục giới thiệu và phát huy vai trò của các khu kinh tế với cái nòng, thanh phố sẽ tập trung giải quyết 03 vấn đề trọng tâm 03 nhiệm vụ trong quá trình phát triển đô thị của thanh phố như là: (1) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng tầm ảnh hưởng của thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh tế và đầu tư; (2) Tập trung nâng cao nguồn nhân lực, đặc biệt chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế thế giới; (3) Đầu tư phát triển nhanh kết cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên lĩnh vực giao thông và công nghệ để tạo nên kiến tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của thanh phố

Hội đồng và Hội đồng là kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, thanh phố Hoà Chí Minh đang ra sức nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, những kết quả đạt được của thanh phố sẽ góp phần cùng cái nòng, vì cái nòng xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh và hùng cường.